

สมศ. Obec

สพม.15
เลขที่รับ.....
วันที่ 15 ส.ค. 2561

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๙/ว๑๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์” ผ่านช่องทาง
www.dlit.ac.th และ http://dl.obec.go.th

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST” มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ปัจจุบันมีประเทศที่สนใจร่วมส่งผลงานเยาวชนเข้าแข่งขันกว่า ๘๐ ประเทศทั่วโลก โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมามีเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมและได้สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศด้วยการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมากมายในปี ๒๕๖๑ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งกำหนดการประกวดภาพระบายสีเข้าประกวด เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตัวเอง ณ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าทั่วประเทศ หรือทางไปรษณีย์ ที่ตู้ ป.ณ. ๑๐ ปณศ. อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดใบสมัครและขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dreamcarthailand.com

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตรายการ “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์” โดย นายสังคม ทองมี จึงขอเชิญครูศิลปะและผู้สนใจ รัชชมการถ่ายทอดสดได้ทาง www.dlit.ac.th และ http://dl.obec.go.th ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และรับชมย้อนหลังได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทาง www.dlit.ac.th และ http://dl.obec.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้ครู และผู้สนใจ รัชชมการถ่ายทอดสด และรับชมย้อนหลังในช่องทางดังกล่าวข้างต้น ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- กลุ่มอำนวยการ
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - กลุ่มนโยบายและแผน
 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 - กลุ่มนิเทศฯ
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-(ลงชื่อ)
วันที่ 15 ส.ค. 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โทร. ๐ ๘๑๑๒๒ ๒๔๘๘

หนังสือโครงการ

การประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รอยนต์โนฝัน TOYOTA Dream Car Art Contest 2018
 ผ่านช่องทาง DLIT ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการ

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST" ริเริ่มโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ตระหนักให้เยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านภาพวาดระบายสีในหัวข้อ "รอยนต์โนฝัน" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2004 โดยปัจจุบันมีประเทศที่สนใจร่วมส่งผลงานเยาวชนเข้าแข่งขันกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดการประกวดระดับประเทศอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนไทยได้สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศ โดยการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากมาย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเจ้าของผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในระดับประเทศทั้ง 3 รุ่นระดับอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจากโตโยต้า และเจ้าของผลงานชนะเลิศระดับโลก จะได้เดินทางไปร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรพร้อมทัศนศึกษาวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งรับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย

ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประกวดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่งผลให้มีผลงานของเยาวชนไทย ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี	รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี	รุ่นอายุ 10-12 ปี	รุ่นอายุ 13-15 ปี
2011	-	1 Gold Award 1 Silver Award	1 Gold Award 1 Silver Award 1 Bronze Award
2012	1 Gold Award	1 Gold Award 2 Silver Award	1 Silver Award
2013	1 Gold Award	-	-
ปี	รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี	รุ่นอายุ 8-11 ปี	รุ่นอายุ 12-15 ปี
2014	-	1 Gold Award 2 Silver Award	1 Silver Award 1 Bronze Award
2015	-	-	1 Silver Award 1 Bronze Award 1 Best Finalist
2016	1 Gold Award 1 Silver Award	1 Gold Award 1 Silver Award และ 1 Special Award "Engineering Inspiration Award"	2 Silver Award
2017	1 Bronze Award	1 Bronze Award	1 Bronze Award

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดจินตนาการและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ผ่านการวาดภาพระบายสี
2. ให้เยาวชนไทยได้เข้าร่วมโครงการ และแสดงศักยภาพด้านศิลปะผ่านการประกวดผลงานภาพวาดระบายสีในระดับโลก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิด เพื่อกระตุ้นให้ต่อยอดในการคิดสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ ในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

เพื่อยกระดับความคิด จินตนาการ และทักษะการสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ผ่านผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ "รถยนต์ในฝัน" และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงผลงานของตนเองทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ การประกวดภาพวาดระบายสี Toyota Dream Car Contest 2018 อันจะนำประโยชน์ดังต่อไปนี้

ประโยชน์ที่นักเรียน คุณครู และโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ครู ได้รับคำแนะนำและแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศ

ในการให้คำแนะนำนักเรียนของตนแสดงออกทางด้านความคิด การจินตนาการ การสร้างสรรค์ และเทคนิคทางด้านศิลปะ

เพื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ครู ได้รับโอกาสเข้าร่วมงาน

รายละเอียดของโครงการ

การประกวด แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ ได้แก่

1. ระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2010 - 28 กุมภาพันธ์ 2018)
2. ระดับอายุ 8 - 11 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2006 - 28 กุมภาพันธ์ 2010)
3. ระดับอายุ 12 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2002 - 28 กุมภาพันธ์ 2006)

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

มีสัญชาติไทย มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 และทำนิกอาศิในประเทศไทย

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานวาดภาพหรือระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (297 มม. x 420 มม.) โดยจะวาดในแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ ภาพผลงานต้องมีการวาดภาพหรือระบายสีบริเวณพื้นหลัง เพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ (ไม่รับผลงานที่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว ไม่ต้องเว้นขอบขาว)

สามารถใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด

ผลงานจะต้องถูกวาดเองโดยเจ้าของภาพ จะมีการทดสอบวาดภาพหลังจากผลงานผ่านรอบแรก

ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด

การประกวดระดับประเทศ

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1-3 ของทุกระดับอายุ ถือเป็นผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ รวมทั้งหมด ๑

ผลงานจะถูกส่งไปประกวดในระดับโลกต่อไป

รางวัลผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ

รางวัลที่ 1 ของทุกระดับอายุ

ทุนการศึกษา 30,000 บาท ประกาศนียบัตร และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่ 2 ของทุกระดับอายุ

ทุนการศึกษา 20,000 บาท และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 ของทุกระดับอายุ

ทุนการศึกษา 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 5 รางวัลของทุกระดับอายุ

ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร

รางวัลผู้ชนะการประกวดระดับโลก

สำหรับผู้ชนะ Gold Award, Silver Award, และ Bronze Award ในแต่ละรุ่นอายุในการประกวดระดับโลก จะได้รับเชิญไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง 2 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (แต่หากครูเป็นผู้ส่งผลงานประกวด จะเป็นผู้ปกครอง 1 ท่าน และครู 1 ท่าน)

การประกาศรางวัล

ผู้ชนะของการประกวดระดับประเทศ จะประกาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2018

และผู้ชนะของการประกวดระดับโลก จะประกาศในช่วงเดือนสิงหาคม 2018

โดยผลการแข่งขันทั้ง 2 ระดับจะประกาศที่ www.dreamcarthailand.com และ www.facebook.com/DreamCarArtContest

วิธีการสมัครเข้าร่วม

1. ดาวน์โหลดชุดเอกสารใบสมัคร (ชุดเอกสารใบสมัครประกอบด้วย ใบสมัครการประกวดและแบบสอบถาม) โดยดาวน์โหลดได้ที่ www.dreamcarthailand.com
2. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดต้องอ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครให้เข้าใจก่อนที่จะสมัครและส่งผลงาน
3. กรอกใบสมัครโดยให้ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถาม

นำผลงาน ใบสมัคร และแบบสอบถามใส่ซอง (อย่าใช้เครื่องเขียนกระดาษ เพราะจะทำให้ผลงานเป็นรอย) ในกรณีที่ผู้สมัครส่งผลงานหลายชิ้น ผลงานทุกชิ้นจะต้องถูกส่งพร้อมใบสมัครและแบบสอบถาม

ส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (โดยดูจากครุ ประทับไปรษณีย์ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์)

ส่งไปรษณีย์มาที่

กองประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2018

ตู้ ปณ. 10 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10250

ส่งด้วยตัวเองที่

ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงานผ่านช่องทาง DLIT

วันที่	หัวข้อ
8 ธันวาคม 2560	ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการ
18 ธันวาคม 2560	ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ โดย อ.สังคม ทองมี และจัดทำต้นฉบับคลิปรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่
20 ธันวาคม เป็นต้นไป	เผยแพร่คลิปการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

รูปแบบการดำเนินงานโครงการร่วมกับ DLIT

1) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการ

ส่งจดหมายไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าประกวด

2) การดำเนินการประชุมปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ศิลปะ 100 คน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ โดย อ.สังคม ทองมี เพื่อจัดทำต้นฉบับคลิปรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

จำนวนผลงานที่คาดหวัง: ครูส่งผลงานนักเรียน 30 ชิ้น ต่อคน

2. อาจารย์ศิลปะจาก 7,000 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทางไกล
จำนวนผลงานที่คาดหวัง: อย่างน้อย 20 ผลงานต่อโรงเรียน

- 3) การเผยแพร่ศิลปการพัฒนากิจกรรมด้านศิลปะและที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)